

## Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với các doanh nghiệp ở Quảng Bình

03:08 03/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 2/11, đoàn khảo sát (nhóm 2) Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) 40 năm qua ở Việt Nam do ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp (DN) Quảng Bình.**

Quảng Bình là 1 trong 4 địa phương trên cả nước được Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN 40 năm qua ở Việt Nam lựa chọn khảo sát. Đoàn đã làm việc với Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp (LCN) Long Đại, là mô hình của các liên hiệp lâm-nông-công nghiệp của ngành Lâm nghiệp được thành lập vào thập niên 80 thế kỷ trước.



*Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh làm việc với Công ty TNHH MTV LCN Long Đại*

Qua nhiều lần sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới nhưng mô hình DN 100% vốn nhà nước của Công ty TNHH MTV LCN Long Đại vẫn được duy trì và phát triển. Thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP

của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Công ty TNHH MTV LCN Long Đại vẫn được xác định mô hình là công ty lâm nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, công ty khẳng định được vai trò, vị trí của một doanh nghiệp nhà nước lớn trong ngành lâm nghiệp. Cùng với việc làm tốt nhiệm vụ SXKD, công ty đã góp phần bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số trong xóa đói, giảm nghèo, cứu hộ, cứu nạn...Doanh thu công ty bình quân 180 tỷ đồng/năm, xuất khẩu gần 1 triệu USD/năm, nộp ngân sách Nhà nước bình quân 8 tỷ đồng/năm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh và DN đối với hoạt động khảo sát của đoàn công tác. Nhấn mạnh hoạt động của DN sẽ giúp đoàn công tác tiếp cận thực tiễn, tạo tiền đề cho việc tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN 40 năm qua ở Việt Nam.



*Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc.*

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương gợi mở một số nội dung cần làm rõ, như: Đánh giá đúng chất lượng, toàn diện vai trò của DN 100% vốn nhà nước; cụ thể hóa những khó khăn về thể chế, đặc biệt là những quan điểm, đường lối, định hướng liên quan đến kinh tế thị trường định hướng XHCN

về lâm nghiệp. Đối với những khó khăn trong tuyển dụng lao động, cần xem xét để có giải pháp hài hòa cho nhà nước, DN và người dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đánh giá cao định hướng phát triển của DN, đồng thời khẳng định, tỉnh Quảng Bình đã, đang và tiếp tục đồng hành, hỗ trợ DN trong tìm kiếm các cơ hội phát triển, đặc biệt là hướng phát triển bền vững, chuyển đổi xanh.

Cũng trong sáng nay, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đoàn công tác đã thăm dự án Nhà máy phân loại, xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ thuộc Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch.

**Cảnh Hoa**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/truong-ban-kinh-te-trung-uong-lam-viec-voi-cac-doanh-nghiep-o-quang-binh>